



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า เดลินิวส์ มติชน thairath.co.th mcoet.net newtv.co.th mgronline.com</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ผศ.พาวิณ มโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์</p> <p>นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมหวังว่าจะมีสารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานไม่พอใช้ ดังนั้น ต้องทำให้มีคนปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น นำมาสู่การลงนามความร่วมมือแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกโดย ม.แม่โจ้ และ มทร.ล้านนา มี อภ.เป็นผู้ผลิต ทั้งนี้ กรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการขออนุญาตแบบครบวงจร ทั้งการปลูก ผลิต และใช้ กับทาง อย. และคณะกรรมการยาเสพติด คาดว่าจะยื่นขอได้ภายใน มิ.ย.นี้ เมื่อมีการประชุมพิจารณาใน ก.ค.หากอนุมัติปลายเดือน ก.ค.ก็จะเริ่มปลูกได้ โดยการปลูกจะเน้นสายพันธุ์ไทย เพราะมีสารสำคัญเตตระไฮโดรแคนนาบินอล หรือทีเอชซี สูง</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อภ.กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ อภ.จะร่างเงื่อนไขหลักเกณฑ์รับซื้อช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อรับซื้อวัตถุดิบจาก ม.แม่โจ้ และ มทร.ล้านนา คุณสมบัติผู้ขายจะต้องตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ผ่านมาตรฐาน อย. มีใบอนุญาตถูกต้อง สายพันธุ์ที่ปลูกต้องเป็นไปตามสูตรตำรับที่ต้องการ จะมีการผลิตสารสกัดกัญชา 3 สูตร คือ สูตรที่เอชซีสูง สูตรซีบีดีสูง และสูตรอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง มาตรฐานการปลูกต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานการทางเกษตรที่ดี มีการตรวจประเมินระหว่างปลูก โดยราคารับซื้อเป็นตามกลไกตลาด ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายอาจทำเป็นลอตๆ ลอตหนึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือนในการปลูกหรืออาจทำเป็นรายปีก็ได้ หลักเกณฑ์นี้ยังนำไปใช้กับผู้ขายรายอื่นที่จะมีในอนาคต เช่น วิชากิจชุมชนต่างๆ เป็นต้น</p> <p>- เสนอข่าว กิจกรรม "เดินเพื่อผู้ป่วย Cannabis Walk Thailand" ที่เริ่มต้น 21 พ.ค.-9 มิ.ย.62 นำโดยนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พร้อมด้วยประชาชนกว่า 500 คน เดินจากวัดป่าวชิรโพธิญาณ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ถึงวัดบางปลาหมอ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ระยะทาง 259 กิโลเมตร โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเรียกร้องให้เปิดเสรีทางการแพทย์และระดมทุนเพื่อทำยาแจกผู้ป่วย วานนี้ นายเดชาและประชาชน ได้เดินทางถึงศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี เวลา 11.00 น. โดยมีประชาชนให้กำลังใจตลอดเส้นทาง โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงษ์ ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ต้อนรับ</p> <p>นายเดชา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับกัญชาที่เป็นของกลางจาก ป.ป.ส.จำนวน 22 ต้น แต่ปรากฏว่า กัญชา 22 ต้นได้ผ่านการตรวจสอบจาก สธ.สามารถใช้ได้ประมาณ 27 กิโลกรัม และมูลนิธิข้าวขวัญไม่ได้แม้แต่กิโลกรัมเดียว จึงมีคำถามไปยัง สธ.ว่าใช้หลักการใดในการตรวจสอบ ถ้าหากใช้หลักการนี้ ขอเปรียบเทียบเหมือนการตรวจผักในตลาดแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบ ถามว่าประชาชนจะเอาผักที่ไหนมากิน ทำไม่หน่วยงานอื่นขอตรวจสอบถึงไม่ให้ตรวจสอบ หลังจากนั้นจะประสานขอกัญชาที่ไม่ผ่านมาตรฐานตรวจสอบทั้งหมดมาตรวจสอบเอง โดยจะนำกัญชาทั้งหมดมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชา หากตรวจแล้วไม่ผ่าน ก็จะนำมาละลาย 3% เพราะรับไม่ได้ที่จะเผาทำลายกัญชา 22 ต้น ทั้งที่สามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง 4 แสนคน ถามว่าจะทิ้งความหวังของผู้ป่วย 4 แสนคนหรือไม่ วันนี้ขอทำพินิจกับ สธ.ว่าสามารถรักษาโรคได้ สำหรับขบวนเดินเท้าเพื่อผู้ป่วยกัญชาโรครักษาโรค ในวันที่ 9 มิ.ย.จะมุ่งหน้าไปยังวัดบางปลาหมอ ก่อนจะจบกิจกรรมที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์</p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบจับกุมชาวบ้านที่ลักลอบปลูกกัญชา หลังมีการสืบสวนพบว่า มีการลักลอบปลูกต้นกัญชาไว้จำหน่าย โดย จับกุม นายวีระชัย สมศรี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ต.กรูคู อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วย นายบุญเลิศ ยศฤกษ์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 7 ต.กรูคู อ.เมือง จ.นครพนม โดยพบว่า มีการลักลอบปลูกกัญชาไว้ในกระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน เป็นกัญชาลำต้นขนาดใหญ่ สูงเกือบ 2 เมตร จำนวน 2 ต้น และมีการเพาะปลูกลงถุงดำลำต้นประมาณ 10-20 เซนติเมตร อีกกว่า 10 ต้น เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ปลูกกัญชาไว้เพื่อจำหน่ายให้กับชาวบ้านที่ต้องการนำไปรักษาโรค และนำไปสูบ อ้างว่าไม่รู้ว่ายังผิดกฎหมาย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบจับกุมชาวบ้านที่ลักลอบปลูกกัญชา หลังมีการสืบสวนพบว่า มีการลักลอบปลูกต้นกัญชาไว้จำหน่าย โดย จับกุม นายวีระชัย สมศรี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ต.กรูคู อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วย นายบุญเลิศ ยศฤกษ์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 7 ต.กรูคู อ.เมือง จ.นครพนม โดยพบว่า มีการลักลอบปลูกกัญชาไว้ในกระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน เป็นกัญชาลำต้นขนาดใหญ่ สูงเกือบ 2 เมตร จำนวน 2 ต้น และมีการเพาะปลูกลงถุงดำลำต้นประมาณ 10-20 เซนติเมตร อีกกว่า 10 ต้น เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ปลูกกัญชาไว้เพื่อจำหน่ายให้กับชาวบ้านที่ต้องการนำไปรักษาโรค และนำไปสูบ อ้างว่าไม่รู้ว่ายังผิดกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>thaigov.go.th thebangkokinsight.co m tmnthailand.com</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>มติชน maticchon.co.th thairath.co.th</p> <p>MGR Online</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้อยู่โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยแล้ว 26,430 ราย เสียชีวิต 41 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน จึงขอความร่วมมือทุกคน ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและโรงเรียน เพื่อป้องกันบุตรหลานจากโรคไข้เลือดออก และขอให้สังเกต อาการของตนเองและผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่ยังไม่สามารถบอกอาการของตนเองได้ชัดเจน หากมีไข้สูงลอย เกิน 2 วันแนะนำให้ไปโรงพยาบาล ซึ่งอาการไข้เลือดออกมีระดับความรุนแรงต่างกันออกไป ตั้งแต่อาการน้อยไปถึง รุนแรงมาก แต่ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งแพทย์จะตรวจประเมินอาการผู้ป่วย หากพบว่าอาการไม่รุนแรงอยู่ใน ระยะไข้ ยังรับประทานอาหาร ดื่มน้ำได้ แพทย์จะแนะนำการดูแลที่บ้านให้ญาติทราบ และวิธีสังเกตอาการที่ควรรับมา พบแพทย์ โดยเฉพาะช่วงไข้ลด หากมีอาการซึมลง รับประทานอาหารและดื่มน้ำไม่ได้ อ่อนเพลีย ปวดท้องมาก คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย อาจเข้าสู่ระยะช็อคให้รีบไปโรงพยาบาลทันที</p> <p>- เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในขณะนี้ ต้องเร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งทางกรมอนามัยได้ขอความร่วมมือผ่านคณะกรรมการจังหวัดแล้ว ใน เรื่องของการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งปกติทางท้องถิ่นก็สามารถอาศัย พ.ร.บ.การสาธารณสุขเข้าไป ดำเนินการได้อยู่แล้ว</p> <p>ด้าน นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ ดังนั้นองค์กรส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข สามารถอาศัยกฎหมายดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ.การสาธารณสุขในการเข้าไปควบคุมป้องกันได้ หากอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้า พนักงานสามารถแจ้งให้เจ้าของแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำภายในกำหนดเวลา หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด ตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>- เสนอข่าว พญ.อรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รอง นพ.สสจ.สระแก้ว เผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จ. สระแก้วพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 392 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับพื้นที่ที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกมี อ.สระแก้ว อ.วังน้ำเย็น และอ.คลองหาด ตามลำดับ ส่วนผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 0-4 ปี สถานการณ์ในภาพรวมพบว่าในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจำนวน 135 ราย อยู่ ในลำดับที่ 7 ของประเทศ ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนอยากขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ชานนท์ พันธินิกุล ผอ.รพ.तालसुम จ.อุบลราชธานี รับมอบเครื่องวัดความดันจำนวน 6 เครื่อง มุ่งแบบ ผูกติดกับเตียงนอนผู้ป่วยอีก 15 หลัง มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากตัวแทนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และภาคประชาชนที่ร่วมบริจาค เพื่อให้แพทย์นำอุปกรณ์ดังกล่าวใช้คัดกรองผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และใช้ป้องกันไม่ให้ ผู้ป่วยโรคอื่นที่นอนรักษาตัวกับโรงพยาบาล ถูกยุงกัดระหว่างนอนรักษาตัวและป่วยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สถิติการป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออกของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน กระจายอยู่ ตามอำเภอที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีผู้ป่วยทั้งจังหวัดรวม 2,147 คน และยังคงรักษาอยู่กับโรงพยาบาล ปัจจุบันจำนวน 185 คน และมีอาการหนักจำนวน 3 คน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคช็อคโกแลตชีส</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช็อคโกแลตชีสเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับ ฮอร์โมนเพศหญิง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดได้กับผู้หญิงทุกคน โรคนี้มักพบมากกับผู้หญิงที่มีอายุ 30-40 ปีขึ้นไป หรือ วัยก่อนหมดประจำเดือน หลายคนไม่สามารถแยกแยะออกว่า การปวดท้องเป็นการปวดประจำเดือนปกติ หรือปวด เพราะเป็นช็อคโกแลตชีส บางคนอาจไม่มีอาการปวดเลย ยกเว้นเมื่อขนาดของชีสโตมากๆ แล้วไปกดอวัยวะ ข้างเคียง หรือแตกออกมา ส่งผลให้เกิดภาวะปวดท้องรุนแรง หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ ให้รีบมาพบสูตินรีแพทย์เพื่อ รักษาและป้องกันไม่ให้ลุกลาม หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ อาจลามถึงมะเร็งได้</p> <p>นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเสี่ยงต่อโรคนี้คือผู้ที่ มี ประจำเดือนมากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง หรือมานานกว่า 7 วัน หรือผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อน จะมีความ เสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่า การรักษาทำได้โดยการให้ยา และการผ่าตัด หากพบว่าก้อนน้ำยังเล็ก แพทย์จะ ให้ยารักษาหรือฉีดยาเพื่อลดขนาดชีส ถ้าเป็นขนาดใหญ่ แพทย์จะผ่าตัดส่องกล้องผ่าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>เตือนระวังสัตว์มีพิษในหน้าฝน</p> <p>- เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. นี้ มีความเป็นห่วงประชาชนที่จะเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการถูกกัดหรือต่อยจากสัตว์มีพิษที่มากับพายุฝน ซึ่งจากสถิติการรับแจ้งเหตุอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการโดนสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยในช่วงเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีประชาชนแจ้งเหตุมากถึง 1,578 ราย จึงอยากฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่จะมากับฝน โดยสัตว์มีพิษที่ประชาชนควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ งูพิษ ตะขาบ โดยงูพิษเป็นสัตว์ที่นำกลัวที่สุด จะแฝงตัวอยู่ในพื้นที่รกและชื้นแฉะ</p>
ข่าวสด	<p>องค์การอนามัยโลกหนุนการเข้าถึงยาและวัคซีน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยภายหลังการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 72 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า องค์การอนามัยโลก เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาและการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ และเร่งรัดการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาคมโลก ในเวทียังชูประเด็นการเพิ่มจำนวนการเข้าถึงยา วัคซีน และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่จำเป็นภายใต้ราคาที่ เป็นธรรม พร้อมเรียกร้องให้มีการแสดงราคาและต้นทุนการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันคุณภาพ เพื่อสะท้อนตัวเลขต้นทุน-กำไรที่แท้จริง ซึ่งได้เปิดให้ประเทศสมาชิก 194 ชาติร่วมแสดงความคิดเห็น และให้การสนับสนุน (ร่าง) Road map for access to medicines, vaccines and other health products 2019-2023 ที่มีเนื้อหาด้านการดำเนินงานขององค์การอนามัยโลก ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงยาและวัคซีน เน้นสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ โดยองค์การอนามัยโลกเตรียมจัดทำแผนการดำเนินงานสร้างหลักประกันทางสุขภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในทุกกลุ่มประชากร ทุกเพศ ทุกวัย ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญที่เรียกว่า Triple billion goals คือ 1. ประชากรโลกเพิ่มการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 1,000 ล้านคน 2.ประชากรโลกได้รับความคุ้มครองจากภัยคุกคามทางสุขภาพ 1,000 ล้านคน และ 3.ประชากรโลกได้รับการส่งเสริมการมีสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น 1,000 ล้านคน</p>
dailynews.co.th	<p>ยึดหมูแช่แข็งเดือนใน กทม.</p> <p>- เสนอข่าว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระโขนง เข้าตรวจค้นและจับกุมพ่อค้ารายใหญ่ลักลอบนำซากหมูเล็กแช่แข็ง (หมูก็๊) ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ จำนวน 558 ตัว น้ำหนักกว่า 1,400 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3.4 แสนบาท เก็บรวบรวมไว้ในห้องเย็นชั้นล่างของตึกแถว 3 ชั้นสำหรับอยู่อาศัย แล้วนำส่งชายตามกตดาครที่จำหน่ายหมูหันหลายแห่งในกรุงเทพฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดซากหมูทั้งหมดเพื่อตรวจสอบเชื้อโรคปนเปื้อนและตรวจดีเอ็นเอ หากพบว่าเป็นดีเอ็นเอของหมูที่เลี้ยงในประเทศเพื่อนบ้าน จะถูกดำเนินคดีเพิ่มรวมถึงขยายผลเพื่อให้ถึงตัวผู้กระทำผิดและผู้ร่วมขบวนการลักลอบนำเข้าต่อไป เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่อาจแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยอย่างรุนแรงได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch